

Số: /UBND-VHTT

Cao Lộc, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và  
phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1250/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 08/8/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL, ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch.

2. Tuyên truyền triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo đúng Chương trình hành động quốc gia mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với UNESCO (đối với các di sản được đưa vào các Danh sách của UNESCO)<sup>1</sup> và các biện pháp bảo vệ được ghi trong hồ sơ khoa học (đối với các di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia)<sup>2</sup>. Quan tâm phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị đối với các loại hình di sản văn hóa đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đề ra các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản ở hiện tại và tương lai.

3. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

4. Nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; có biện pháp nhắc nhở và chấn chỉnh đối với các nghệ nhân, người thực hành, đặc biệt là nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, đối với việc tham gia vào các hoạt động làm biến dạng, thực hành sai lệch di sản. Các Nghệ nhân cần nâng cao vai trò truyền dạy di sản và nêu gương trong thực hành đúng để gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể. Quan tâm tham mưu đề xuất thực hiện các cơ chế, chính sách đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ

<sup>1</sup> Cả nước hiện có 15 di sản được đưa vào danh sách của UNESCO, trong đó tỉnh Lạng Sơn có 02 di sản là: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt và Thực hành Then Tây, Nùng, Thái Việt Nam.

<sup>2</sup> Tỉnh Lạng Sơn hiện có 09 di sản gồm: Lễ hội Kỳ Cùng -Tả Phủ (thành phố Lạng Sơn); Lễ hội Bùng Kham (huyện Tràng Định), Lễ hội Nà Nhèm (huyện Bắc Sơn); Lễ hội Trò Ngô (huyện Hữu Lũng); Lễ hội hội Phai Lừa (huyện Bình Gia); Lễ hội chùa Bắc Nga (huyện Cao Lộc); Then Tây, Nùng; Hát Sli dân tộc Nùng; Múa sư tử dân tộc Tây, Nùng tỉnh Lạng Sơn.

nhân ưu tú theo quy định hiện hành nói chung và đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại Nghị định số 109/2015/NĐ-CP, ngày 28/10/2015 của Chính phủ nói riêng.

5. Tập trung công tác kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, những hành vi làm sai lệch giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, như: Thực hành di sản không đúng với bản chất và tính chất truyền thống của di sản; thay đổi, bổ sung các yếu tố mới và biểu diễn di sản mà không có sự đồng thuận của cộng đồng; đưa di sản ra trình diễn ngoài phạm vi không gian thực hành của di sản; lợi dụng danh hiệu di sản để tổ chức các sự kiện hội họp, giới thiệu, tập huấn về di sản mà không có sự hiểu biết đầy đủ của cộng đồng, không đúng với tinh thần Công ước 2003 và Luật Di sản văn hóa.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn và nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thịnh**